

บริบทและทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
ของกรมการกงสุล

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580)

วิสัยทัศน์: ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

<p>ความมั่นคง</p> <p>4.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์การภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ</p> <p>4.4.1 การเสริมสร้างและรักษาคุณภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ</p> <p>4.4.2 การเสริมสร้างและชำระไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค</p> <p>4.4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์การภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ</p>	<p>การสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>4.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว</p> <p>4.3.5 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค</p> <p>4.4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก</p> <p>4.4.1 เชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ</p>	<p>การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p> <p>4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21</p> <p>4.3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบและการวางตำแหน่ง ปทท. ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก</p> <p>4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย</p> <p>4.4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน ตปท. ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ</p>	<p>การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</p> <p>4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ</p> <p>4.1.4 เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม</p> <p>4.3.3 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน</p> <p>4.3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม</p>	<p>การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>4.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4.4.3 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล</p>	<p>การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</p> <p>4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส</p> <p>4.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นแนวหน้าในระดับภูมิภาค</p> <p>4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้</p>
--	--	--	---	---	---

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561 -2580)

วิสัยทัศน์: การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

<p>มีความมั่นคง (Security)</p> <p>ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ</p>	<p>มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (Sustainability)</p> <p>ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ</p>	<p>มีมาตรฐานสากล (Standard)</p> <p>ด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ</p>	<p>มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status)</p> <p>การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก</p>	<p>มีพลัง (Synergy)</p> <p>การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ</p>
---	--	---	--	--

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ 5S /5 มี (พ.ศ. 2561 -2580)

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรนำในการขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

<p>มีความมั่นคง (Security)</p> <p>ปทท. มีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบ</p>	<p>มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (Sustainability)</p> <p>ปทท. เป็นหนึ่งในศูนย์กลาง การค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>	<p>มีมาตรฐานสากล (Standard)</p> <p>ปทท. มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติ และสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น</p>	<p>มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status)</p> <p>ปทท. มีเกียรติภูมิ อำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น</p>	<p>มีพลัง (Synergy)</p> <p>ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับ ตปท. ในทุกมิติมากขึ้น</p>
---	---	---	--	---

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ 5S /5 มี (พ.ศ. 2561 -2580)

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรนำในการขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

S4 มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status)

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น

S5 มีพลัง (Synergy)

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ



กรมการกงสุล

การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการ และเป็นองค์กรนำในการดูแลและคุ้มครองคนไทยและชุมชนไทยในต่างประเทศให้มีความเข้มแข็ง และสามารถใช้ชีวิตในต่างประเทศได้อย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชนไทยและส่งเสริมให้คนไทยในต่างประเทศมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยและค่านิยมไทย และเสริมสร้างสถานะและเกียรติภูมิของประเทศไทยและคนไทยเพื่อรักษา และเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก

2. พัฒนางานคุ้มครองและดูแล

คนไทยในต่างประเทศให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

3. ผลักดันให้การดำเนินภารกิจ

ด้านการกงสุลของไทยมีเอกภาพ มีการบูรณาการการทำงานและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

4. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มา

พัฒนาการปฏิบัติงานในทุกมิติเพื่อพัฒนาบริการด้านการกงสุลให้มีความเป็นเลิศ

5. พัฒนาขีดความสามารถของ

องค์กรและบุคลากรด้านการกงสุลให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 5S / 5มี

- **S4 มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status)** โดยการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทย ส่งเสริมให้คนไทยมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยและความนิยมไทย และเสริมสร้างสถานะและเกียรติภูมิของประเทศไทยและคนไทยในต่างประเทศ เพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้แก่ประเทศและเพื่อให้คนไทยมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในสายตาชาวต่างชาติ
- **S5 มีพลัง (Synergy)** โดยการผลักดันให้การดำเนินภารกิจด้านการกงสุลของไทยมีเอกภาพ มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลและการพัฒนาบริการด้านการกงสุลให้มีความเป็นเลิศ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรด้านการกงสุลให้สามารถปฏิบัติภารกิจเชิงรุกเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการณ์

บริบทภายนอกที่ส่งผลต่อทิศทางของกรมการกงสุล

